



ตั้งท้องต้องฝากครรภ์ ลด เสี่ยงอันตรายทั้งแม่และ ลูก

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ท่วงท่า
ท้อง ต้องไปฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ ฝากครบ
5 ครั้ง และได้รับการดูแลหลังคลอด 3 ครั้ง ตาม
มาตรฐาน มีคุณภาพ ลดความเสี่ยงการเสียชีวิตของ
แม่และลูกได้

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย
อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า การฝากครรภ์เป็น
จุดเริ่มต้น แห่งการพัฒนาคุณภาพประชากรจึงควร
ปฏิบัติตามแนวทางพื้นฐานของการตั้งครรภ์ โดย
ฝากก่อนอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ และในกรณีที่ไม่ม
ีความเสี่ยงใดๆ ตลอดอายุครรภ์ต้องฝากครรภ์อย่าง
น้อย 5 ครั้ง และได้รับการดูแลหลังคลอดไม่ต่ำกว่า 3
ครั้ง ซึ่งจากข้อมูล Health Data Center (HDC) ได้
ตั้งเป้าหมายในเรื่องของหญิงตั้งครรภ์ที่ไปรับบริการ
ฝากครรภ์ และได้รับการดูแลหลังคลอดอยู่ที่ ร้อยละ 75
แต่พบว่ามีการฝากครรภ์ก่อนอายุครรภ์ 12 สัปดาห์
อยู่ที่ร้อยละ 75.6 ฝากครรภ์ครบ 5 ครั้ง มีเพียง
ร้อยละ 66.27 และได้รับการดูแลหลังคลอดไม่น้อย
กว่า จำนวน 3 ครั้ง มีเพียง ร้อยละ 52.55 ซึ่งยังไม่
เป็นไปตามเป้าหมายในทุกด้าน

อีกทั้งจากสถานการณ์แนวโน้มอัตราส่วน
การเสียชีวิตของหญิงตั้งครรภ์ จากระบบเฝ้าระวัง

ของสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย ข้อมูล ณ วัน
ที่ 30 กันยายน 2563 พบว่า หญิงตั้งครรภ์เสียชีวิต
จากการตั้งครรภ์และคลอดอยู่ที่ ร้อยละ 22.5 ต่อ
แสนการเกิดมีชีวิต โดยแบ่งเป็นเสียชีวิตจากสาเหตุ
ทางตรงที่มีสาเหตุมาจากโรคแทรกซ้อนระหว่างตั้ง
ครรภ์ ระหว่างการคลอดและระยะหลังคลอด ซึ่งพบ
ว่าการตกเลือดหลังคลอดสูงถึง ร้อยละ 66 เนื่องจาก
มดลูกไม่หดตัวและที่พบบ่อยรองลงมาคือภาวะ
รกเกาะติด ร้อยละ 28 เกิดจากการผ่าตัดคลอด
ซ้ำในการตั้งครรภ์ครั้งก่อน หรืออาจเกิดจากการทำ
หัตถการ การไม่ได้รับการรักษาดูแลที่ถูกต้อง

ในส่วนของผู้หญิงตั้งครรภ์ที่เสียชีวิตจาก
สาเหตุทางอ้อมนั้น ส่วนมากเสียชีวิตจากโรคประจำ
ตัวของหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นมาแต่ก่อนหน้านี้นอกจาก
นี้ยังมีสาเหตุการเสียชีวิตของหญิงตั้งครรภ์อื่น ๆ
 อาทิ การล่าช้าจากการได้รับบริการที่ถูกต้องจาก
บุคลากร ยา คลังเลือด และระบบส่งต่อต่าง ๆ การ
ตัดสินใจไม่เข้ารับบริการของหญิงตั้งครรภ์หรือการ
ฝากครรภ์ล่าช้า และการเดินทางหรือการเข้าถึง
สถานพยาบาลที่ยากลำบาก

“ทั้งนี้ มาตรการสำคัญในการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานในระดับประเทศ เพื่อลดอัตราหญิงตั้ง

ครรภ์เสียชีวิตจากการตกเลือดนั้น กรมอนามัยได้
จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายผ่านระบบตรวจราชการ
ในการขับเคลื่อนงาน 4 ประเด็น ดังนี้ 1) การดำเนิน
งานเฝ้าระวังเชิงรุก ผ่านระบบเฝ้าระวัง ทบทวนและ
วิเคราะห์สาเหตุการเสียชีวิตของหญิงตั้งครรภ์ โดยมี
ศูนย์อนามัยเขตทำหน้าที่เป็นศูนย์เฝ้าระวังมารดา
ตายใน 12 เขตสุขภาพ 2) การคัดกรองค้นหาหญิง
ตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงต่อการตกเลือดหลังคลอด
และมีโอกาสเกิดภาวะรกเกาะแน่น มีการวางแผน
และเตรียมความพร้อมในการคลอดและดูแลหลังค
ลอดเป็นรายบุคคล 3) การดำเนินงานตามมาตรฐาน
งานอนามัยแม่และเด็กและเครือข่ายบริการสุขภาพ
ระดับจังหวัด เพื่อให้ระบบบริการพื้นฐานที่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน ใช้หลักการดูแลแบบไร้รอยต่อ
และ 4) กำหนดแนวปฏิบัติเพื่อลดการผ่าตัดคลอด
โดยไม่จำเป็น ซึ่งมีความร่วมมือระหว่างกรมอนามัย
กรมการแพทย์และราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่ง
ประเทศไทย” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

ประกาศ
บริษัท อาซิม เจมส์ จำกัด

วันที่ 24 สิงหาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท อาซิม เจมส์ จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริษัทมีมติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.30 น. ณ สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 919/1 อาคารจิวเวลรี่เทรด เซ็นเตอร์ ห้องเลขที่ 4144 ชั้นที่ 4 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566
- วาระที่ 2 พิจารณา และอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเชิญเชิญประชุมผู้ถือหุ้น มาประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกัน อนึ่ง กรณีที่ไม่สามารถมาประชุมได้ด้วยตนเอง โปรดนำหนังสือมอบฉันทะ ให้ผู้อื่นมาประชุมแทนด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายอัครเมธ อาซิม)
กรรมการบริษัท

เราทำบุญกับใคร... ให้ลืม
ใครทำบุญกับเรา... ให้จำ

หลวงพ่อสมอง กตปุญโญ



ที่มา: ขอขอบคุณ: www.thaihealth.or.th/



แบบ พ.๒

หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียน
ตามพระราชบัญญัติจดทะเบียน พุทธศักราช ๒๕๕๐

เลขทะเบียน **สส๖๖๒/ชธ๖๒**

หนังสือสำคัญนี้ออกให้ไว้เพื่อแสดงว่า สิบตรีศิวะพล จาริรัตน์ชัยกุล

เลขประจำตัวประชาชน ๓ ๑๐๐๕ ๐๑๐๕๘ ๗๔ ๙ เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย อายุ ๓๗ ปี อาชีพ นักธุรกิจ

ถิ่นที่อยู่บ้านเลขที่ ๗๔๓/๓๗ หมู่ที่ - ซอย ไชยสิทธิ์ ๒ ถนน เสียบฯฝั่งเหนือ

แขวง / ตำบล หนองแขม เขต / อำเภอ หนองแขม จังหวัด กรุงเทพมหานคร

เป็น เจ้าของ หนังสือพิมพ์ชื่อ 249 สื่อออนไลน์

มีวัตถุประสงค์ เพื่อลงประกาศข่าวงานราชการและประกาศโฆษณาด้านธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านธุรกิจและกฎหมาย และข้อมูลข่าวสารทั่วไปทุกจังหวัด

ภาษาที่หนังสือพิมพ์จะออก ภาษาไทย

ชนิดของหนังสือพิมพ์ที่ออก เป็นแผ่น

ระยะเวลาที่ออกหนังสือพิมพ์ รายวัน

ชื่อสำนักงานของหนังสือพิมพ์ -

ตั้งอยู่ ณ ที่ - เลขที่ ๑๐/๑๒๘๗ หมู่ที่ - ซอย นวมินทร์ ๙๓ ถนน -

แขวง / ตำบล นวมินทร์ เขต / อำเภอ บึงกุ่ม จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ชื่อสำนักงานของผู้โฆษณา -

ตั้งอยู่ ณ ที่ - เลขที่ ๑๐/๑๒๘๗ หมู่ที่ - ซอย นวมินทร์ ๙๓ ถนน -

แขวง / ตำบล นวมินทร์ เขต / อำเภอ บึงกุ่ม จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ชื่อโรงพิมพ์ที่พิมพ์ บริษัท ๒๔๙ สื่อออนไลน์ จำกัด

ตั้งอยู่ ณ ที่ - เลขที่ ๑๐/๑๒๘๗ หมู่ที่ - ซอย นวมินทร์ ๙๓ ถนน -

แขวง / ตำบล นวมินทร์ เขต / อำเภอ บึงกุ่ม จังหวัด กรุงเทพมหานคร

หนังสือพิมพ์ฉบับนี้ สิบตรีศิวะพล จาริรัตน์ชัยกุล เป็นผู้พิมพ์
สิบตรีศิวะพล จาริรัตน์ชัยกุล เป็นผู้โฆษณา
สิบตรีศิวะพล จาริรัตน์ชัยกุล เป็นบรรณาธิการ
สิบตรีศิวะพล จาริรัตน์ชัยกุล เป็นเจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์

ออกให้ตั้งแต่วันที่ ๗ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒

(ลงชื่อ) นางสาวกมล คักดาเดช

(นางสาวกมล คักดาเดช)

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ

พนักงานเจ้าหน้าที่จดทะเบียนการพิมพ์สำหรับจังหวัด กรุงเทพมหานคร

